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สุรพล ดวงแข : มรดกโลกเปนอนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยไดลงนามในขอตกลงนี้ดวย โดย
จะมีการประชุมกันทุก 2 ป ประเทศที่เปนภาคีมีหนาที่ไปคนหาแหลงวัฒนธรรมหรือแหลงธรรมชาติที่มีคุณคาใน
ประเทศ จากนั้นนําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการอนุสัญญามรดกโลก ซ่ึงหลักเกณฑของการพิจารณา คือ ตอง
เปนพ้ืนที่ขนาดใหญครอบคลุมถ่ินที่อยูอาศัย (habitat) ที่สําคัญพ้ืนที่เหลานั้นตองเปนพ้ืนที่ตัวแทนของภูมิภาค มี
นโยบายของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ดูแลอยางชัดเจน ประเทศไทยมีสถานที่ที่ขึ้นบัญชีเปนมรดกโลก ไดแก เขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร-หวยขาแขง อุทยานแหงชาติทางประวัติศาสตรสุโขทัย แหลงโบราณคดีบานเชียง 
และอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  

แมจะไดรับการขึ้นบัญชีเปนมรดกโลก แตหากดูแลไมดี ก็อาจถูกปลดจากการเปนมรดกโลก ปจจุบันทั่วโลก
มีภาคีมรดกโลก 100 กวาประเทศ สถานที่หรือพ้ืนที่ที่เปนมรดกโลกมีทั้งหมด 788 แหง ทั้งที่เปนแหลงธรรมชาติ
และแหลงโบราณคดี มีมรดกโลกท่ีตกอยูในภาวะอันตราย (World Heritage Endanger) 35 แหง จากการประชุม
ลาสุด ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 มีมรดกโลก 7 แหง ตกอยูในภาวะอันตราย ซึ่งหมายความวารัฐบาลในประเทศ
นั้นๆ ดูแลไมดี ซึ่งอาจจะถูกปลดออกจากบัญชมีรดกโลก  

หลังจากที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติตราพระยา และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกได 2 สัปดาห คณะรัฐมนตรีไดประชุมและมีนโยบายสรางเขื่อนที่แมน้ําสายใหญ เขตอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ และเขตอุทยานแหงชาติทับลาน ส่ิงเหลานี้จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอพ้ืนที่ที่เปนมรดกโลก 
นอกจากนี้ยังมีการขยายถนนระหวางกบินทรบุรี–ปกธงชัย นับเปนเรื่องที่นาหวงใย มรดกโลกไมใชเปนเรื่องเฉพาะ
ในระดับประเทศ แตจะตองมีสวนรวมจากภาคประชาชน จะตองมีการนําเสนอดวยเหตุผลและขอมูล ซึ่งเปน
คุณสมบัติที่สําคัญของการเปนพ้ืนที่มรดกโลก  

อนรรฆ พัฒนวิบูลย : สมัยที่ผมทํางานอยูกรมอุทยานฯ ไดทําหนาที่ดูแลเรื่องแผนที่ในผืนปาตะวันตก และสํารวจ
สถานภาพสัตวปาที่คอนขางหายากและใกลจะสูญพันธุ โดยเฉพาะสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดใหญ ซึ่งใชเวลาสํารวจ
ประมาณ 2 ป เสร็จส้ินประมาณปลายป 2003 ผลการสํารวจทําใหทราบการกระจายตัวของสัตวปาหลายชนิด อาทิ 
ชาง สมเสร็จ กวาง เสือโครง วัวแดง  นกยูง กระทิง ซึ่งสํารวจเฉพาะในพื้นที่หวยขาแขง พ้ืนที่หลักที่สัตวพวกน้ี
อาศัยอยูก็คือสวนพ้ืนที่มรดกโลก หลังจากโครงการจัดการผืนปาตะวันตกเสร็จส้ิน ทีมนักวิจัยสัตวปา ก็คิดที่จะ
สํารวจการกระจายของสัตวเหลานี้ทั่วประเทศไทย มีขอมูลจากการสํารวจของทางภาคเหนือ ปรากฏวาพบสัตวใหญ
เหลือกระจัดกระจายอยูอยางเบาบาง เชน กวาง จะอยูแถวสาละวิน ชาวตางชาติมักกลาววา ในยุคนี้สําหรับสัตว
เล้ียงลูกดวยนมขนาดใหญเหมือนกับเปนการสิ้นสุดของการวิวัฒนาการ รอวันที่จะสูญพันธุไปเทานั้น 

หลังจากมาทํางานที่สมาคมอนุรักษสัตวปา (WCS) ประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรที่เนนการอนุรักษสัตวปา ได
มีโอกาสไปดูงานที่อุทยานแหงชาติในประเทศอินเดีย ที่นั่นมีระบบการติดตามสัตวปาระยะยาว (Long Term 
Monitoring) มาประมาณ 10 ปแลว โดยมีการวางกลองดักถายภาพสัตวปา (camera trap) ซึ่งเปนกลองอินฟาเรดที่
ใชถายภาพสัตวปาเวลาเดินผาน อาทิ เสือดาว เสือโครง รวมทั้งมีการทําเสนทางสํารวจสัตว ซึ่งวางทั่วพ้ืนที่อุทยาน 

  71 บันทึกการประชมุวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 9 
10-13 ตุลาคม 2548 จังหวัดขอนแกน 



ในรอบหนึ่งปมีการสํารวจหนึ่งครั้ง มีการรับอาสาสมัครจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผูคนจากหลากหลายอาชีพที่รักการ
ทํางานทางดานนี้มารวมสํารวจสัตวปา นับวาเปนการสรางกระแสงานดานอนุรักษควบคูไปดวย งานลักษณะนี้ใน
บานเรามีการทําอยางชัดเจนและจริงจังในยุคของคุณหมอบุญสง เลขะกุล ปจจุบันคนท่ีทํางานดานสัตวปาใน
ประเทศไทยหลายคนมาจากกระแสที่เกิดขึ้นในชวงนั้น  

หนังสือเกี่ยวกับระบบการติดตามเสือกับเหย่ือ ซึ่งเขียนโดยหัวหนาสมาคมสัตวปา ในประเทศอินเดีย ใน
หนังสือมีรูปภาพ สังคม อาณาเขตหากินของเสือโครงตัวผูและตัวเมีย รวมทั้งหลักการและวิธีการวางกลองดัก
ถายภาพสัตวปา เชน กรณีการถายภาพเสือโครงตัวเมียที่อยูในอาณาเขตหากิน ก็ตองวางกลองอยางนอย 2 
ตําแหนง หรือมากกวา ซึ่งเปนหลักทางสถิติ เมื่อไดภาพออกมาก็เอาไปเขาโปรแกรม Capture ซึ่งเปน
โปรแกรมหลักที่ใชอยูตอนนี้ ในเมืองไทยมีบุคคลที่ศึกษาเรื่องเสือโครงมานาน คือ หัวหนาสถานีวิจัยสัตวปาเขา
นางรําคนปจจุบัน ซึ่งเริ่มฝกการวิจัยมาตั้งแตชวงที่เปนนักวิจัยของสมาคมสัตวปา ซึ่งปจจุบันก็ยังทําการศึกษาเรื่อง
เสือโครง มีการติดวิทยุที่ตัวเสือโครงและวางกลองดักถายภาพ  

บริเวณที่มีการอนุรักษเสือโครงจะมีการจัดลําดับ โดยพ้ืนที่ที่ดีที่สุด คือ ปาตะวันตกซึ่งติดกับพมาลงไปถึง
แกงกระจาน กอนหนาที่จะไปดูงานที่อินเดีย ไดพยายามใชเทคนิคที่เกี่ยวกับกลองดักถายภาพสัตวปา เพ่ือดูเสือ
โครงและสัตวอื่นๆ หลังกลับจากการดูงานที่ประเทศอินเดีย ก็พยายามทําใหถูกหลักการมากขึ้น เพ่ือจะไดตัวเลขที่
นาเชื่อถือ สมัยกอนจะตั้งกลองตัวเดียวในแตละจุด แตที่จริงตองตั้งคูในหน่ึงจุด เพ่ือจะไดภาพสัตวทั้งซายและขวา
พรอมกัน แลวนํามาดูลายของเสือแตละตัว ดูวามีกี่ตัว บางภาพถายไดแคสวนหาง ก็สามารถนํามาจําแนกได 
เพราะจุดเล็กๆ ที่หางของเสือโครงแตละตัวจะแตกตางกัน ซึ่งเปนขอดีในการใชจําแนกเสือโครง  ปจจุบันมี
การศึกษาเสือโครงในพ้ืนที่หวยขาแขง เนื้อที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร และมีทีมงานวิจัยจากประเทศอินเดีย
ชวยวิเคราะหขอมูล ทําใหทราบความหนาแนนของเสือโครงในหวยขาแขง จากขอมูลที่ทํามา 1 ป พบเสือโครง 4 
ตัว ตอพ้ืนที่ 100 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกําลังตีพิมพใน Journal Biology & Conservation  

ประเทศอินเดีย มีความหนาแนนของเสือโครงประมาณ 3-4 ตัว ตอ 100 ตารางกิโลเมตร ในอุทยานแหงชาติ
บางแหงของประเทศอินเดีย มีความหนาแนนของเสือโครงประมาณ 7.8, 13.2 และ 15.2 ตามลําดับ ซึ่งเปน
ผลการวิจัย ในป 1998 –2000 พบวาหนาแนนกวาที่หวยขาแขง ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยสําคัญ คือ เหยื่อ เชน กวาง
ดาว คอนขางมีหนาแนนมากในประเทศอินเดีย เสือที่อินเดียเปนเสือเบงกอล มีขนาดใหญกวาเสือในประเทศไทย 
แตละตัวมีน้ําหนักประมาณ 200 กิโลกรัมขึ้นไป จากขอมูลของอาจารยรองลาภ สุขมาสรวง ไดเดินสํารวจตาม
เสนทางสํารวจถาวร พ้ืนที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร เปนระยะเวลา 4 ป แลวเอาตัวเลขมาหาคาเฉล่ีย พบวา 
กระทิง มีความหนาแนนประมาณ 2 ตัว ตอ 1 ตารางกิโลเมตร นอกจากนั้นยังพบ วัวแดง กวาง เกง และหมูปา  

สมาคมอนุรักษสัตวปาไดใชโปรแกรม Living landscape ในพ้ืนที่เปาหมายหลายแหง เพ่ือพยายามที่จะ
พัฒนากลยุทธการอนุรักษพ้ืนที่ขนาดใหญ ซึ่งพ้ืนที่ขนาดใหญจะมีทั้งคนและสัตวปาอยูอาศัย จึงตองพยายามเลือก
พ้ืนที่ที่มีความสําคัญในระดับตนๆ ของภูมิภาคหรือระดับโลก แลวพยายามจําแนกวาพ้ืนที่บริเวณไหนคนใช พ้ืนที่
บริเวณไหนสัตวใช แลวนําขอมูล 2 อยางมารวมกันก็จะรูแนวทางที่จะใหคนกับสัตวอยูรวมกันได และท่ีสําคัญ คือ 
ตองมีการวางระบบติดตามเพื่อดูการเปล่ียนแปลงการใชพ้ืนที่ของคนและสัตวในระยะยาว โดยจะตองมีการคัดเลือก
ชนิดพันธุที่ตองการใหคงอยูในระบบนิเวศ ซึ่งอาจจะเปนตัวเดียวหรือเปนกลุมประชากรมาเปนตัวหลักในการ
อนุรักษ เพราะถาเรารักษาชนิดพันธุสัตวที่คัดเลือกมาไวได อีกหลายชนิดพันธุก็จะสามารถอยูรอดได เชน ในพ้ืนที่
ทุงใหญนเรศวร-หวยขาแขง มีเปาหมายตองการอนุรักษสัตวปาและถิ่นอาศัย โดยใชเสือเปนตัวหลักในการอนุรักษ
ซึ่งตองมีการดําเนินการหลายอยาง ไมวาจะเปนการลดปจจัยคุกคามเรื่องการลา มีการลาดตระเวนที่ดี และสราง
ระบบติดตาม เปนตน การดําเนินงานในพื้นที่ทุงใหญนเรศวร-หวยขาแขง เปนไปอยางยากลําบากมาก คณะนักวิจัย
ไดสรางระบบติดตามประชากรเสือ และศึกษาปจจัยคุกคามทั้งทางตรงและทางออม รวมท้ังกิจกรรมตางๆ ที่ตอง
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ดําเนินการเพื่อลดปจจัยคุกคาม ตัวอยางที่โครงการสมาคมอนุรักษสัตวปาไดดําเนินการ คือ โครงการ (MIKE : 
Monitoring Illegal Killing of Elephant) ซึ่งดูแลเรื่องการลาชางเปนหลัก โครงการนี้อยูภายใตเง่ือนไขอนุสัญญา 
CITES ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย 2 แหง คือ พ้ืนที่สลักพระและกุยบุรี ตอนนี้นาํมาปรับใชในพ้ืนที่หวยขาแขง  

การวิจัยสัตวปาในแอฟริกาสามารถบอกไดวา มีการลาดตระเวนอยางไร ปจจัยคุกคามเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร แตละปพบซากชางตายกี่ตัว ตายเพราะสาเหตุใด โอกาสที่จะพบซากมาจากสาเหตุใด ขอมูลเหลานี้
ครบถวนสมบูรณตอการทําแผนการอนุรักษ  ดังนั้นจึงมีการพยายามจัดทําคูมือใหเจาหนาที่ในพ้ืนที่ทุงใหญ
นเรศวร-หวยขาแขงใชเก็บขอมูล นอกจากนั้นยังมีระบบติดตามที่ตองอาศัยนักชีววิทยา หรือนิสิตนักศึกษาเขามา
ชวย เชน การดูแผนที่การกระจายของเสือโครงในหวยขาแขง ซึ่งชวงท่ีทําโครงการผืนปาตะวันตก ไดมีการวาง
ระบบในพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ซึ่งถือวาเปนพ้ืนที่ที่ดีที่สุดของเสือโครง มีทั้งการวางกลองดักถายภาพสัตวและ
จัดทําเสนทางสํารวจ โดยใชเวลาเกือบ 6 เดือน  

สุรพล ดวงแข : เรื่องที่นาคิดกันตอไป คือ จะจัดระบบการทํางานเรื่องมรดกโลก กอนหนานี้มีการจัดเวทีพูดคุยเรื่อง
มรดกโลกที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผมไดพูดคุยกับประธานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมรดกโลกของประเทศ
ไทย และเปนตัวแทนของประเทศไทยไปประชุมเรื่องมรดกโลกมาโดยตลอด ผมถามวาเรื่องมรดกโลกมีจุดออน
ตรงไหน สําหรับพ้ืนที่ที่พ่ึงไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก ไมวาจะเปนเขาใหญ ทับลาน ปางสีดา ตราพระยา 
และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ จุดออนที่สําคัญ คือ บางพื้นที่ยังไมมีแผนการจัดการ เชน อุทยานแหงชาติตรา
พระยาและเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ รวมทั้งสวนประสานงานระหวางพ้ืนที่ยังมีการจัดการไมชัดเจน โดยเฉพาะ
เร่ืองแนวกันชน (buffer zone) ซึ่งขณะน้ียังไมรูวาจะพัฒนาไดหรือไม แตเรื่องสําคัญของมรดกโลกที่ตองพัฒนา คือ 
เรื่องการทํางานรวมกับภาคประชาชนและการหาพันธมิตรที่จะรวมทํางาน เพ่ือใหมีการถวงดุลอํานาจ ทําใหมรดก
โลกอยูอยางยั่งยืนไมถูกทําใหเสียหาย เรื่องการสรางถนนก็เปนจุดออนอีกจุดหนึ่ง ถนนเสน 304 กบินทรบุรี-ปก
ธงชัย กําลังจะมีการขยายเปน 4 ชองทางจราจร ซึ่งแนวทางที่เสนอไปในการจัดการ คือ การสรางจุดเชื่อมตอ 
(corridor) ระหวางปาเขาใหญกับทับลาน ในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลยังไมชัดเจนเรื่องการดูแลพ้ืนที่มรดก
โลกขนาดใหญที่ตองการใหมีผูประสานงานหลักหรือผูรับผิดชอบในพื้นที่ ในสวนของงานวิจัยก็จะตองมีเพ่ือจะไป
เสริมเรื่องการติดตามตรวจตรวจสอบสถานภาพของมรดกโลก ซึ่งตองทําอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบปญหาไดชัดเจน
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น เขาใหญถูกเสนอชื่อใหเปนมรดกโลกพรอมกับทุงใหญ หวยขาแขง แตเขาใหญไมไดรับการ
พิจารณาเพราะพื้นที่เล็ก และขณะนั้นกําลังจะมีการสรางเขื่อนที่ใจกลางเขาใหญ อยางไรก็ตาม มรดกโลกเปนเรื่อง
ที่นาภาคภูมิใจ หากประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่อยูในรายชื่อของมรดกโลก ก็เหมือนมีตราประทับวาเรามีมาตรฐาน คําวา
มีมาตราฐาน หมายถึง เรากําลังกาวไปสูเวทีโลกอยางไดรับการยอมรับ ซึ่งนับวาเปนเรื่องสําคัญ  

อนรรฆ พัฒนวิบูลย : โครงการ BRT เคยใหทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่องเสือโครงที่เขาใหญกับสมาคมอนุรักษสัตวปา
ชวงนั้นมีการวางกลองดักถายภาพสัตวตามจุดตางๆ ในพ้ืนที่เขาใหญ ปรากฏวาไดภาพเสือโครงมาแคตัวเดียว ก็
เปนเรื่องที่ถกเถียงกันในกรมอุทยานฯ วาใชเทคนิคหรือวางระบบถูกหรือไม  

ถาใครฟงขาวเมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผานมา พูดถึงอุทยานแหงชาติอันดับหนึ่งในประเทศอินเดีย มีการ
ประเมินประชากรเสือโครง วามีประมาณ 30 ตัว เมื่อประมาณ 10-20 ปที่แลว แตมีการจัดการที่ไมดี จนกระทั่งผล
สํารวจครั้งลาสุดไมเหลือเสือโครงสักตัว แตในเขาใหญผมก็ไมรูสถานภาพของเสือโครงวาอยูในสถานภาพเชนใด 
ไดยินหลายคนบอกวาเหลืออยูไมกี่ตัว บางก็วาเหลือเสือโครงในเขาใหญเพียงตัวเดียว ส่ิงเหลานี้ตองมีการพิสูจน
กันตอไป 

-------------------------------------------------------- 
 

  73 บันทึกการประชมุวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 9 
10-13 ตุลาคม 2548 จังหวัดขอนแกน 


